



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

### เรื่อง

1. ตัดพ่อค้าคนกลางราคาปุ๋ยถูกลง
2. หอการค้าหวังจีดีพีปีนี้โตไม่ทั่วถึง
3. ธ.ก.ส.ปล่อยกู้5หมื่นล้าน หนุนธุรกิจชุมชนฟื้นศก.ฐานราก
4. ปศ.ชมรมอนุรักษ์ฯทุเรียนนนท์ โชว์ทำเลทองปลูกก้านยาวโลละ5พัน ปลูกวิถี...
5. คอแลมน์: ข้าวสั้นทันโลก: ห้ามเผา 2 เดือน
6. 4แสนล.ดันศก.กระดกแน่
7. กางแผนดันส่งออก10ล้านล.
8. จับ.ประกันปรับรับ5เสี่ยง
9. มอบพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด
10. อย่าเชื่อแอบอ้างจำหน่ายจัดสรรเมล็ดพันธุ์กัญชา
11. 'จूरินทร์'ลุยช่วยปชช.จัด'พาณิชย์ลดราคา'ได้สะพานพระราม8 เปิดขายถึง12...

### สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
มติชน  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*

● **กรมการค้าภายในผนึก 4 สมาคม** ● **จับคู่โรงปุ๋ย-สหกรณ์เกษตรกร**

**ตัดพ่อค้าคนกลางราคาปุ๋ยถูกลง**

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไทย จัดทำโครงการ “จับคู่ปุ๋ย ชื้อตรง ถูกเงิน ถูกใจ” โดยส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร จับคู่กับ โรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย เพื่อให้สั่งซื้อปุ๋ยกันโดยตรงจากโรงงานและนำไปกระจายสู่เกษตรกร ในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด

ทั้งนี้ เน้นส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ หรือกลุ่มอื่นๆ รวมตัวกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงปุ๋ย ในราคาประหยัดขึ้น และหากสถาบันเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง ก็ได้ประสานธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าไป ดูแลจากการสำรวจความต้องการซื้อปุ๋ยจากเกษตรกร มีมากถึง 2.5 ล้านกระสอบ

“การจับคู่ซื้อขายปุ๋ยกันโดยตรง จะช่วยลด ช่วงการค้างลง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 40-50 บาทต่อกระสอบ หรืออาจมากกว่า ขณะ เดียวกัน โรงงานก็สามารถผลิตหรือนำเข้าปุ๋ยมา จำหน่ายได้ โดยได้นำร่องส่งมอบปุ๋ย 60 ตัน หรือ 1,200 กระสอบ เป็นปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 จำนวน 30 ตัน และปุ๋ยสูตร 16-20-0 จำนวน 30 ตัน ให้กับสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัดแล้ว”

นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประภาสเลิศชัย นายก

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าว ว่า ในปีนี้มั่นใจว่าปุ๋ยจะไม่ขาดแคลน เนื่องจาก กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ปุ๋ยร่วมกับ สมาคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งรัดให้นำเข้า ปุ๋ยมาจำหน่ายอย่างเพียงพอ ส่วนราคาปุ๋ยปีนี้จะ ลดลงอย่างแน่นอน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาด โลก ซึ่งปัจจัยการผลิตหลักได้ลดลง ตลอดจน การขนส่งก็เริ่มสะดวกขึ้น

ส่วนการจับคู่ปุ๋ยที่กรมการค้าภายในเป็น คนกลางในการประสานนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อผู้ขายพบกับผู้ซื้อโดยตรง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ก็พร้อมสนับสนุน รวมทั้ง ธ.ก.ส.เข้ามา ช่วยสนับสนุนด้านแหล่งทุน ก็หวังว่าปีนี้จะ เป็น ปีที่ดี เป็นปีทองของประเทศทำให้การขับเคลื่อน เศรษฐกิจไปข้างหน้าด้วยดี

ด้านนางผ่องศรี สิมะวัฒนาผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว กล่าวว่าเชื่อว่าโครงการนี้ จะช่วยให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกลงเพราะ ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลดีต่อเกษตรกร ผู้ใช้ปุ๋ย โดยในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวทั้งหมดเป็นที่นา และปลูกข้าวทั้งหมดก่อนหน้าในช่วงที่ผ่านมา ราคา ปุ๋ยแพง ได้รับผลกระทบ ทำให้ต้นทุนการผลิต สูงขึ้น แต่ถ้าราคาปุ๋ยลดลงก็จะช่วยเหลือชาวนา ได้มาก.

# หอการค้าหวังจีดีพีปีนี้โตไม่ทั่วถึง

## ● ตลาดทุนจับตาเลือกตั้งใหญ่สะท้อนเศรษฐกิจไทย

ม.หอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค.66 ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และสูงสุดในรอบ 26 เดือน รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว ราคาน้ำมันดิบเศรษฐกิจฟื้น คาดจีดีพีทั้งปีไทยอาจโตเกิน 4% แต่เติบโตในรูปตัว K ด้านดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับขึ้นสู่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมาก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สำรวจตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 2,244 คนว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ แสดงว่าผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.66 อยู่ที่ 51.7 จาก 49.7 ในเดือน ธ.ค.65 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และสูงสุดในรอบ 26 เดือน นับตั้งแต่เดือน ธ.ค.63. ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน อยู่ที่ 36.3 เพิ่มขึ้นจาก 34.6. ดัชนีเชื่อมั่นในอนาคต อยู่ที่ 59.2 เพิ่มขึ้นจาก 56.9 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 46.0 เพิ่มขึ้นจาก 43.9. ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางาน

ทำอยู่ที่ 49.0 เพิ่มขึ้นจาก 47.9 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 60.2 เพิ่มขึ้นจาก 58.1 ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนีปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง มาจากมองว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับราคาน้ำมันเบนซินลดลง ทำให้ประชาชนผ่อนคลายเรื่องค่าครองชีพลง รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มกำลังซื้อในต่างจังหวัด เงินบาทแข็งค่าสะท้อนถึงการไหลเข้าสู่ธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น และจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ยังโตแบบรูปตัวเค (K) ที่ยังโตแบบไม่ทั่วถึง เพราะยังมีปัญหาน้ำมัน ดอกเบี้ยสูง ค่าไฟและน้ำมันแพงกระทบต่อดัชนี แต่ภาคการส่งออกอาจไม่ได้ทรุดตัวมาก ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นเร็วกว่าปกติ และไตรมาส 2 จะมีการเลือกตั้งจะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบอีก 50,000 ล้านบาท จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 จากรูปตัวเคเป็นตัวเจ (J) จึงมองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยอาจโตมากกว่าคาดการณ์ขั้นต่ำอีก 0.3-0.5% ทำให้ทั้งปีขยายตัวได้เกิน 4% ได้

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนม.ค.66 ที่สำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจและหอการค้าทั่วประเทศ 369 ตัวอย่าง พบว่าดัชนี อยู่ที่ 47.4 เพิ่มขึ้นจาก 45.5 ในเดือน ธ.ค.65 สูงสุดในรอบ 3 ปี หรือ 34 เดือนนับแต่เดือนก.ค.62 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence



Index) ผลสำรวจในเดือน ม.ค.66 พบว่า เป้าหมายของ FED จึงไม่น่าจะมีการลดดอกเบี้ย “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน(FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 160.07 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.5% จากเดือนก่อนหน้าเข้าสู่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมาก มองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือเงินทุนไหลเข้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน การขยายตัวของการบินภาคเอกชนการส่งออกสินค้าที่อาจจะชะลอลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าสำคัญ โอกาสในการเป็นฐานการผลิตหลังหลายประเทศเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีน รวมถึงจับตามองการนับถอยหลังสู่การยุบสภาและผลการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งจะสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปี 66”

## 6 โลกธุรกิจ



ร.ก.ส.ปล่อยกู้5หมื่นล้าน  
หนุนธุรกิจชุมชนฟื้นศก.ฐานราก

# ธ.ก.ส.ปล่อยกู้5หมื่นล้าน หนุนธุรกิจชุมชนฟื้นศก.ฐานราก

นายธนรัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าธ.ก.ส.พร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนหัวข้อชวนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามโมเดล BCG ภายใต้หลัก SDGs และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อันนำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน การสนับสนุนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรมาปรับใช้และพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

สำหรับผู้สินเชื่อ ต้องเป็นเกษตรกรบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่เป็นหัวข้อธุรกิจชุมชน ที่มีความพร้อมดำเนินธุรกิจในลักษณะตลาดนำการผลิต มีการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน มีการจัดสรรประโยชน์ให้แก่สมาชิก



ธนรัตน์ งามวลัยรัตน์

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15261

Col.Inch: 55.66 Ad Value: 89,056

หน้า: 1(บนขวา), 6

PRValue (x3): 267,168

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.ปล่อยกู้5หมื่นล้าน หนุนธุรกิจชุมชนฟื้นศก.ฐานราก

และชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกรในชุมชน เช่น การรวบรวมหรือรับซื้อผลผลิตที่ให้ราคาสูงกว่าตลาด การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน และการสนับสนุนสินเชื่อตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model

ในกรณีขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตร และมีการจัดทำประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยงในการผลิต วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ย

เพียง 0.01% ต่อปี และรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแทน 3.50% ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก นับแต่วันกู้ และปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทลูกหนี้ได้แก่ MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.625%) หรือ MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 5.125%) โดยกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตามที่มาแห่งรายได้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ได้สนับสนุนชุมชนในการขับเคลื่อนธุรกิจไปแล้วจำนวน 6,294 ราย วงเงินสินเชื่อ 27,670.69 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2555-0555 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568



# ปธ.ชมรมอนุรักษ์ฯทุเรียนนนท์ โชว์ทำเลทองปลูกก้านยาวโลละ5พัน ปลูกวิถีเกษตรดิจิทัล 10 ล้าน



**ทุเรียนนนท์** ราชาแห่งผลไม้ไทย ที่เลือกลือและขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย หวาน หอม มัน มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนนนท์ ที่แต่เดิม จ.นนทบุรี อาชีพหลักๆ นอกจากค้าขาย ประชาชนก็ยึดทำอาชีพเกษตร โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาหล่อเลี้ยงให้พืชไร่อุดมสมบูรณ์ เรียกได้ว่าดินที่นี่ปลูกอะไรก็อร่อย แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป นนทบุรี จังหวัดที่อยู่ติดกรุงเทพมหานคร ความเจริญได้เข้ามาแทนที่ จังหวัดที่เคยมีพื้นที่เกษตร ค่อยๆ แปรเปลี่ยนมาเป็นบ้านหูก คอนโด ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ปฏิเสธไม่ได้ว่า... มูลค่าที่ดินที่เคยซื้อขายกันไม่แพง ตอนนี้นักลงทุนทะยานไร่ละนับล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ได้มีมติเลือก นายสุพจน์ ฐปไพศาลดำรงตำแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ (คนใหม่) เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนให้ทุเรียนนนท์ ก้าวไปข้างหน้าในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่าง

สามารถคลิกได้เพียงปลายนิ้ว

นายสุพจน์กล่าวว่า ตนได้วาง 3-4 แนวทาง ที่จะขับเคลื่อนชมรมอนุรักษ์ และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ให้เดินไปข้างหน้า จะมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อรองรับยุคดิจิทัล เกษตรกรก็ต้องพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลผลิต จะต้องทำสตอรี่ของทุเรียนนนท์



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16407

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 110.10 Ad Value: 132,120

PRValue (x3): 396,360

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปธ.ชมรมอนุรักษฯทุเรียนนนท์ โชว์ทำเลทองปลูกก้านยาวโลละ5พัน ปลูกวิถีเกษตรดิจิทัล...

ให้มีความชัดเจน ต้องอาศัยคณะทำงาน ประกอบด้วย ประธานชมรมทุเรียนนนท์แต่ละอำเภอ ผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ของเกษตรกร หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้องจะดึงเข้ามาเป็นเครือข่ายให้ทุเรียนนนท์

โดยพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท์เหลือน้อยมาก ประมาณ 2,000 ไร่เท่านั้น มีผลผลิต 5-10% ตอนนี้นำปลูกใหม่ มีทุเรียนอายุ 1-10 ปี ซึ่งปลูกหลังน้ำท่วมบางส่วนเริ่มให้ผลผลิต แต่ยังมีผลผลิตยังไม่มาก ประมาณแค่ 8-9 พัน ลูกต่อปีเท่านั้น ขณะที่ชาวสวนในนนทบุรีก็ยื่นขอใบรับรอง GI กับพาณิชย์จังหวัดเข้าสู่ระบบที่รับรองแหล่งผลิตที่ชัดเจนเกือบ 100 สวน รวมทั้งบางสวนยังปลูกกันด้วยภูมิปัญญารุ่นเก่า ซึ่งเป็นสวนแบบดั้งเดิมก็ต้องดูแลกัน จะทำทุเรียนนนทบุรีให้สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน

ด้านการท่องเที่ยว ทุเรียนนนท์ เป็นเอกลักษณ์วิถีของชาวสวนนนทบุรีโดยเฉพาะ ซึ่งบางสวนปลูกแบบผสมผสาน ในสวนทุเรียนมีมังคุด กระท้อน มะปราง มะไฟ มะม่วงยายกล่ำ มีผลไม้อื่นๆ ก็จะสามารถนำมาทำเป็นการท่องเที่ยววิถีถิ่น ซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่ง ที่ทางชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์จะประสานกับชมรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อทำการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขาย เพื่อให้ชาวสวนได้มีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนภายในได้ทั้งปี

“ขณะที่มาตรฐานด้านราคาเบื้องต้นได้กำหนดราคากลางไว้ที่หมอนทอง กก.ละ 1,500 บาท ก้านยาว กก.ละ 5,000 บาท ลูกค้าทั่วไปที่จะเข้ามาซื้อผลผลิต ผมได้มาคิดเรื่องการวางแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชัน โดยสามารถเข้ามาสั่งซื้อ หรือเดินเข้ามาซื้อที่สวนได้เลย และทุกสวนจะการันตีผลผลิตสามารถจะเคลมได้” นายสุพจน์กล่าว

นายสุพจน์กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญของชาวสวนทุเรียนนนท์ ด้วยพื้นที่ขณะนี้กลายเป็นเมืองหลวงไปแล้วที่ดินมีราคาแพงมาก การพัฒนาพื้นที่เดิมไปหมดด้วยบ้านจัดสรร และมาซื้อกันในราคาแพง ไร่ละเป็นสิบล้าน และปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสีย ชาวสวนต้องใช้น้ำประปาในการรดน้ำกันเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนการใช้น้ำประปาในการทำสวนสูงมาก เราต้องรวมตัวกันรักษาสวนที่ปลูกกันอยู่ ในแต่ละพื้นที่รวมแล้วเกือบ 1,000 ไร่ หลอมกันให้เป็นหนึ่งเดียวทำให้ยั่งยืน ด้วยการ

วางแผนวางรูปแบบ โดยชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์เป็นแกนกลาง ให้ทุกๆ สวนอยู่ให้ได้อย่างยั่งยืนคู่กับจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ด้าน นายสำเร็จ สุนทรแสง เจ้าของสวนทุเรียน



สุพจน์ รูปแพ

สำเร็จ สุนทรแสง

ยายละมัย อ.เมืองนนทบุรี และประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ อ.เมืองนนทบุรี หนึ่งในคณะทำงานของประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์กล่าวว่า สวนทุเรียนนนท์ยายละมัย เป็นสวนที่ปลูกแบบดั้งเดิม ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่แต่ละสวนจะมีการยกร่องและมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมาตามลำคลองไหลเข้าไหลออกมีน้ำขึ้นน้ำลงทุกวัน วันละ 2 ครั้ง การที่มีน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุนเข้ามาทำให้ผลไม่ในเมื่องนนทบุรีทุกชนิดรสชาติไม่เหมือนที่อื่น ประกอบกับดินที่ปลูกของเราเป็นดินเหนียว มีการขุดร่องรอบทุเรียน ร่องสวนเป็นประจำ เพื่อเอาแร่ธาตุจากร่องสวนขึ้นไปโคนต้นไม้ และมีพืชพี่เลี้ยงคือต้นทองหลาง ที่ช่วยให้ทุเรียนมีรสชาติดี ซึ่งการปลูกทุเรียนในย่านนนทบุรี ปลูกกันแบบดั้งเดิมแบบนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือตามริมคลองอ้อมนนท์ของบางกอกน้อยคลองบางกรวย คลองบางใหญ่บางส่วน ไปจนถึงอำเภอปากเกร็ด หากเลยไปจากนั้นน้ำทะเลจะหนุนไปไม่ถึงแล้ว

“ช่วงหลังมานี้หมู่บ้านจัดสรรก็เข้ามารุกคืบพื้นที่สวนทุเรียนไปมากมาย ทำให้เหลือพื้นที่ปลูกดั้งเดิมน้อยลง ที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นของสวนคนรุ่นเก่า การอนุรักษ์ที่ปลูกกันอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยคนที่มิ่ใจรักและเป็นคนที่มีความสนใจ ที่เราตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดการรวมตัวกันของชาวสวนทุเรียนนนท์ ให้เกิดความเข้ม



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16407

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 110.10 Ad Value: 132,120

PRValue (x3): 396,360

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปธ.ชมรมอนุรักษฯทุเรียนนนท์ โชว์ทำเลทองปลูกก้านยาวโลละ5พัน ปลูกวิถีเกษตรดิจิทัล...

แข่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารกันในทุกๆ ด้าน ซึ่งในกลุ่มเมืองนนท์ก็มีอยู่ประมาณกว่า 100 สวน นอกนั้นก็จะมีปลูกอยู่ตามบ้านบ้าง ซึ่งเหลือไม่มากแล้ว การที่จะปลูกสืบทอดให้ลูกหลาน

เราจึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้ลูกหลานมาดูแล และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสวน เพื่อจะรักษาทุเรียนนนท์ไว้ให้นานที่สุด” นายสำเริงกล่าว

## บุญเลิศ ขำพุก

## ข่าวสั้น ทันโลก

**ห้ามเผา 2 เดือน:** สายวันที่ 9 ก.พ. นายครรรจิต ชมภูแดง ปภ.จ.เชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ช่วงระหว่างเดือน ธ.ค.-เม.ย.ทุกปี ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมทั้งสภาพลมอ่อนส่งผลให้อากาศไม่ยกตัวเคลื่อนตัวช้าไม่ถ่ายเท ประกอบกับช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. ประชาชนจะเผาขยะ เศษวัสดุ วัชพืชทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรหรือการเผาเก็บของป่า ล่าสัตว์ป่า ทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุมทั้งจังหวัด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวของจ.เชียงรายมีคำสั่งจังหวัดกำหนดห้ามเผาในที่โล่งแจ้งตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.เด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ.



# 4แสนล.ดันศก.กระดกแน่

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ยังโตแบบรูปตัวเค ที่ยังโตแบบไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังมีปัญหาหนี้สิน ดอกเบี้ยสูง ค่าไฟและน้ำมันแพงกระทบต่อต้นทุน แต่ภาคการส่งออกอาจไม่ได้ทรุดตัวมาก เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวน้อยกว่าที่คาด ตามเศรษฐกิจสหรัฐที่หดตัวไม่มาก และการว่างงานในสหรัฐที่ต่ำสุดในรอบ 64 ปี ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นเร็วกว่าปกติ จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจีน คาดว่า ทั้งปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มเป็น 6-7 ล้านคน สร้างรายได้ราว 300,000-350,000 ล้านบาท และไตรมาส 2 จะมีการเลือกตั้ง จะมีเงินสะพัดในระบบอีก 50,000 ล้านบาท จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 จากรูปตัวเค เป็นตัวเจ จึงมองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยอาจโตมากกว่าคาดการณ์ขึ้นตัวอีก 0.3-0.5% ทำให้ทั้งปี ขยายตัวได้เกิน 4% ได้

ส่วนผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่สำรวจตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 2,244 คนว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ แสดงว่า ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ 51.7 จาก



ธนวรรธน์ พลวิชัย

49.7 ในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และสูงสุดในรอบ 28 เดือนนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63, ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน อยู่ที่ 36.3 เพิ่มขึ้นจาก 34.6, ดัชนีเชื่อมั่นในอนาคต อยู่ที่ 59.2 เพิ่มขึ้นจาก 56.9 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 48.0 เพิ่มขึ้นจาก 43.9, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน ม.ค. 66 ที่สำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจและหอการค้าทั่วประเทศ 369 ตัวอย่างพบว่า ดัชนี อยู่ที่ 47.4 เพิ่มขึ้นจาก 45.5 ในเดือน ธ.ค. 65 สูงสุดในรอบ 3 ปี หรือ 34 เดือน

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง มาจากมองว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซียที่เริ่มเดินทางเข้ามาทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ดีขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันเบนซินลดลงอย่างมากจากช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายเรื่องค่าครองชีพลง รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มกำลังซื้อในต่างจังหวัด เงินบาทแข็งค่า สะท้อนถึงการไหลเข้าสู่ธุรกิจของเงินตราต่างประเทศ.



# วางแผนดันส่งออก10ล้านล. ●จัด450กิจกรรมกระตุ้นด่วน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนการส่งออกในปี 66 ว่า ปีนี้ตั้งเป้าหมายส่งออกที่ 1-2% มูลค่า 10-10.1 ล้านล้านบาท โดยมีแผนขับเคลื่อน 2 รูปแบบ คือ แผนปกติ และแผนวอร์รูม โดยแผนปกติ มีทั้งสิ้น 195 แผน หรือกว่า 450 กิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อรักษาสถาบันเดิม เช่น สหรัฐ แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีนฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกา และลาตินอเมริกา

นอกจากนี้ จะเน้นการจัดคณะผู้แทนการค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การเชิญผู้นำเข้ามาไทยการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการผลักดันการค้าออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มยอดการส่งออก ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกด้วยนวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมธุรกิจบริการด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ สุขภาพและความงาม โดจิสติกส์ ร้านอาหาร ธุรกิจบีซีจี

นายภูสิต กล่าวว่า ขณะที่แผนวอร์รูม จะผลักดันการส่งออกใน 4 ตลาดศักยภาพ ได้แก่ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ซีแอลเอ็มวี และจีน ซึ่งเป็นผลมาจากการหารือกับภาคเอกชน และเอกชนต้องการให้บุกเจาะ โดยตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิรัก ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าส่งออก 20% ตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามเพิ่ม 15% เอเชียใต้เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล มัลดีฟส์ และ

ภูฏาน เพิ่ม 10% และจีน เพิ่ม 1% โดยจะเน้นเจาะเมืองรองมากขึ้น หลังจากจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

“กรมฯ ได้เพิ่มแผนการเจาะตลาดศักยภาพใหม่ เช่น เอเชียกลาง 5 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน และคีร์กีซสถาน ซึ่งเป็นตลาดที่มูลค่าการส่งออกยังน้อย แต่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะคาซัคสถาน ที่สามารถใช้เป็นอับเฉาเอเชียกลางได้ และตลาดนอร์ดิก ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ที่เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง จะมุ่งขยายตลาดอาหาร เกษตรอินทรีย์”

สำหรับการค้าออนไลน์เตรียมผลักดันเพิ่มจำนวนร้าน TOPTHAI บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ เช่น อะเมซอน อีเบย์ ลาซาด้า และยังเดินทางจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในไทย หลัง



ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

โควิด-19 คลี่คลาย อย่างเต็มรูปแบบ 5 งาน โดยตั้งเป้ามูลค่าการเจรจาการค้ามากกว่า 17,800 ล้านบาท และในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 70 ได้ตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศ ที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างของเอเชีย



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26784

Col.Inch: 63.17 Ad Value: 113,706

หัวข้อข่าว: กางแผนดินสงออก10ล้านล.

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 341,118

คลิป: สีสี่

จากปัจจุบัน สถาบันไอ  
เอ็มดี สวิตเซอร์แลนด์ จัด  
อันดับขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของไทย  
อยู่ในอันดับ 8 และอยู่  
อันดับ 9 ด้านมูลค่าการ  
ส่งออกสูงสุดในเอเชีย.

## จีป.ประกันปรับรับ5เสี่ยง

นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รว.คลัง กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศ กับบทบาทของประกันภัย ภายใต้ความท้าทายใหม่ ว่าปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจประกันต้องเผชิญความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนใน 5 ด้าน ทั้งเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น การเกิดโควิด ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อตัวและหันมาซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจประกันจะต้องมีการปรับตัว รองรับความต้องการของประชาชน และความเสี่ยงนี้ให้ได้ เรื่องของความเสี่ยงจากโครงสร้างประชากร ที่ไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับประชาชน นอกจากการรอชมเพื่อรองรับการเกษียณแล้ว การดูแลความงาม การชะลอความแก่ กับสถาบันความงามจะเป็นที่นิยมมากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะกระทบต่อการหารายได้ และการออมของประชาชน แต่ภาคการท่องเที่ยงก็มีโอกาสฟื้นตัว

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการพัฒนาระบบประกัน และการรับมือการป้องกันมิฉ้อฉล ขณะทีธุรกิจประกันต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบเทคโนโลยีมาประมวลผลข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์และบริหารธุรกิจ และสุดท้ายคือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ผ่านมามีน้ำร่องประกันพืชผล ข้าวไปแล้ว แต่ต้องการให้ขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำงานเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ กลับมาเริ่มฟื้นตัวหลังจากโควิด แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็เจอปัญหาเศรษฐกิจโลกสะท้อนจากราคาน้ำมัน อาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะในด้านพลังงานจะต้องมีการปรับตัวเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น ทั้งนี้ การที่จะประกอบธุรกิจในปัจจุบันนี้ องค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับอีเอสจี หรือสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบและมีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป.



## มอบพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

นายชาติป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานโครงการส่งมอบก่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด (Clean stem seed delivery) เพื่อทดแทนพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพืช ที่ บ.เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จก.อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีพาณิชย์, สหกรณ์จังหวัด, เจ้าหน้าที่บริษัท และเกษตรกร เข้าร่วมพิธี นายมะชะฮิโระคะเกะอิ กก.ผจก.บ.เอฟ ดี กรีน กล่าวต้อนรับ นายศรศิลป์ คุปตระกูล ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่กล่าวรายงาน นายชาติปกล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างใกล้ชิดและสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ โดยสนับสนุนก่อนมันสำปะหลังปลอดโรค ทดแทนพื้นที่ที่มีการระบาดของ เพื่อพัฒนา ขยายสายพันธุ์ และเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร.



มอบก่อนพันธุ์ ชาติป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร ประธานโครงการส่งมอบก่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด (Clean stem seed delivery) ทดแทนพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพืช ที่ บ.เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จก.อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีพาณิชย์, สหกรณ์จังหวัด และเกษตรกรร่วมพิธี.

## อย่าเชื่อแอบอ้างจำหน่ายจัดสรรเมล็ดพันธุ์กัญชา

นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรณีที่มีหน่วยงาน และบุคคลบางกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์และโซเชียลมีเดียว่ามีโควตาเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อจำหน่าย จัดสรรให้เกษตรกรได้นำไปปลูกสร้างรายได้ และส่งช่อดอกกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตรักษาผู้ป่วยกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอชี้แจงว่ากรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชา ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย เป็นไปตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518 สำหรับเมล็ดพันธุ์กัญชากัญชงกรมวิชาการเกษตรกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ของการประกาศให้กัญชากัญชง เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม คือการปกป้องผู้บริโภคให้ได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ซึ่งตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพและวิธีเก็บรักษามล็ดพันธุ์ควบคุม(ฉบับที่๑) พ.ศ. 2564 ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง ดังนี้ อัตราความงอก ไม่ต่ำกว่า 70% อัตราเมล็ดบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า 99% จากมาตรฐาน ดังกล่าว ผู้ประกอบการห้ามรวบรวม ขยาย นำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่คุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้ (เมล็ดเสื่อมคุณภาพ) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.



## 'จรินทร์' ลุยช่วยปชช. จัด 'พาณิชย์ลดราคา' ได้สะพานพระราม 8 เปิดขายถึง 12 กุมภาพันธ์

ชาวฝั่งธนห้ามพลาด! "จรินทร์" จัดพาณิชย์ลดราคา ได้สะพานพระราม 8 นำสินค้าราคาถูก ร่วม 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% เปิดขายถึง 12 กุมภาพันธ์นี้ ปลื้ม! สาวอวยพรเป็นนายกฯคนที่ 30

▶ ต่อ : ลดราคา - หน้า 2

### ลดราคา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำ โครงการ พาณิชย์...ลดราคา! Grand Sale ทั่วประเทศ @บางพลัด มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่บริเวณลานกีฬาได้สะพาน พระราม 8 เขตบางพลัด ซึ่งมี นายเกียรติ รั้งโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย

นายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สาธิต ราชพลสิทธิ์ ร่วมด้วย

เมื่อ นายจรินทร์มาถึงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีชาวบ้านในพื้นที่มารอจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูกเข้ามาชมขอถ่ายรูปกับนายจรินทร์ เป็นจำนวนมาก และมีสาวเข้ามาอวยพรให้นายจรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ด้วย

โดยในงานนายจรินทร์กล่าวว่า เราเจอโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้เศรษฐกิจโลกประสบเงินเพื่อค่าครองชีพสูง เป็นไปทั่วโลก แต่ประเทศไทยบอกว่าหลายประเทศ เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ถือว่าดีกว่าหลายประเทศในโลก การกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เป็นภารกิจที่สำคัญ

โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนวันนี้ Lot 22 แล้ว วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในกรุงเทพฯ ดำเนินการที่บางขุนเทียน หลักสี่ ห้วยขวาง บางพลัด และพระโขนง และทั่วกรุงเทพฯ ยังมีรถโมบายวันละ 100 คัน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้เยอะมาก ถึงวันนี้ลดค่าครองชีพแล้วกว่า 16,500 ล้านบาท

สำหรับเขตบางพลัด จะจัด 3 วัน คือ ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางพลัดและใกล้เคียงมาจับจ่ายใช้สอย มีสินค้าไฮไลท์ 7 รายการ 1.หมูเนื้อแดง 150 บาท/กก. 2.น่องไก่ติดสะโพก 50 บาท/กก. 3.น้ำตาลทราย 18 บาท/กก. 4.น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม ขวดละ 42 บาท 5.ไข่ไก่ เบอร์ 2-3 แผงละ 90 บาท 6.ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ถุงละ 100 บาท 7.ข้าวขาว 5% ถุงละ 80 บาท

"และจะมีสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันกว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 60% และมีสินค้าเกษตรที่กระทรวงพาณิชย์ นำทำสัญญากับผู้รับซื้อ มากระจายทั่วประเทศ ร่วมโครงการด้วย ขยายราคาพิเศษเกษตรกรได้ราคาดี ในระบบเกษตรพันธสัญญา ที่ตนเรียกว่า "อ้อมกอดโมเดล" วันนี้มีหอมใหญ่จากเชียงใหม่

▶ **พาณิชย์ลดราคา :** นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดงานนำสินค้าโครงการพาณิชย์ลดราคา เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนที่บริเวณลานกีฬาได้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กทม. ซึ่งมีนายเกียรติ รั้งโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมงานด้วย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15261

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 53.98

Ad Value: 86,368

PRValue (x3): 259,104

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' ลุยช่วยปชช. จัด 'พาณิชย์ลดราคา' ได้สะพานพระราม8 เปิดขายถึง 12 กุมภาพันธ์

หอมแดงจากศรีสะเกษ กระทบ จาก  
แม่ฮ่องสอน ส้มสายน้ำผึ้ง จากเชียงใหม่  
มาจำหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษซึ่งได้รับ  
ซื้อมากกว่า 300,000 ตัน สำหรับจุดต่อไป  
จะเป็นที่พระโขนง ซึ่งจะแจ้งล่วงหน้าผ่าน  
เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์และกรม  
การค้าภายใน” รมว.พาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย